

## CHÍNH PHỦ

### **NGHỊ QUYẾT số 15/2004/NQ-CP ngày 30/12/2004 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2004.**

Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2004, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình dự thảo Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2004 và chương trình công tác năm 2005 của Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và kết quả giao ban về sản xuất, đầu tư năm 2004; Bộ trưởng Bộ Thương mại báo cáo tình hình thị trường trong nước và xuất khẩu năm 2004.

Trong năm qua, mặc dù có nhiều yếu tố tác động không thuận đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta như: rét đậm đến sớm, lũ quét, lở đất và hạn hán nặng kéo dài ở nhiều địa phương, dịch cúm gia cầm xảy ra trên diện rộng, giá cả thị trường thế giới và trong nước tăng cao... nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta vẫn được duy trì, đời sống xã hội vẫn tiếp tục phát triển. Nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt hoặc vượt kế hoạch Quốc hội đề ra. Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch tích cực; công nghiệp và xuất

khẩu tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao; thu ngân sách và thực hiện vốn đầu tư phát triển tăng, nhập siêu giảm; các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh, chính trị được giữ vững.

Đạt được kết quả trên là do sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội và nhân dân cả nước. Đồng thời, cũng là kết quả của sự chỉ đạo khẩn trương, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, sự điều hành linh hoạt, cụ thể, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ. Năm 2004, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ đã có nhiều đổi mới, chú trọng hơn công tác thanh tra, kiểm tra và bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển các lĩnh vực xã hội, giữa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với giải quyết vấn đề đột xuất. Tập thể Chính phủ đoàn kết, phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, đề cao ý thức trách nhiệm, chủ động phối hợp hoạt động có hiệu quả trong bộ máy Chính phủ và với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Năm 2005 là năm cuối của kế hoạch 5 năm (2001 - 2005), nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính theo lộ trình đề ra; khẩn trương triển khai ngay từ đầu năm các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội theo chỉ đạo

của Chính phủ; chú trọng hơn đến phát triển các ngành dịch vụ, đến chất lượng tăng trưởng, trên cơ sở đổi mới công nghệ, ứng dụng kỹ thuật mới để giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh; chủ động thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và thận trọng, kiểm chế tốc độ tăng giá trong phạm vi mục tiêu đã định; chỉ đạo tích cực phát triển các lĩnh vực xã hội, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm cả trong sản xuất và tiêu dùng; xử lý có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như tăng dân số, tai nạn giao thông, tội phạm, khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện kéo dài; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cần đề cao tinh thần trách nhiệm chủ động phối hợp công tác với nhau và chỉ đạo Bộ, ngành, địa phương mình hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; phát động sâu rộng phong trào thi đua phát huy nội lực trong sản xuất, kinh doanh và công tác đời sống, xã hội; tập trung nhiều thời gian hơn để chỉ đạo hoàn thành kế hoạch năm 2005, giảm bớt hội họp, các thủ tục, nghi lễ, các chuyến đi nước ngoài không thực sự cần thiết...

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội số 36/2004/QH11 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng

vốn nhà nước và Nghị quyết số 37/2004/QH11 về giáo dục. Các Bộ, ngành, địa phương cần tiến hành ngay việc rà soát hệ thống văn bản pháp luật, để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh thể chế, chế tài về thanh tra, kiểm tra, giám sát, định mức trong đầu tư, xây dựng.

Giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và đại biểu dự họp, hoàn chỉnh Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2004 và chương trình công tác năm 2005 của Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ gửi báo cáo đến các Bộ, ngành, địa phương để quán triệt, tổ chức thực hiện.

**2. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông trình Kế hoạch tổng thể phát triển chính phủ điện tử Việt Nam đến năm 2010.**

Xây dựng chính phủ điện tử là quá trình hợp lý hóa và minh bạch hóa các quy trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng thông tin và xử lý thông tin, tăng cường và mở rộng các dịch vụ công, phát huy dân chủ... trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật mới nhất về công nghệ thông tin và truyền thông. Xây dựng chính phủ điện tử là bước đi quan trọng và cần thiết trong kế hoạch cải cách nền hành chính công, nhằm đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và bộ máy hành chính các cấp, giảm hội họp, giấy tờ, tiết kiệm thời gian và tiền của xã hội.

Giao Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Kế hoạch tổng thể Phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam đến năm 2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý I năm 2005.

**3.** Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải quan; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Luật.

Luật Hải quan được ban hành từ năm 2001 đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng hoạt động hải quan trong quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra thuế và chống thất thu thuế. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới công tác hải quan và hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Hải quan ban hành năm 2001 có nhiều điểm cần phải được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Luật; Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật này.

**4.** Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Y tế

trình dự án Pháp lệnh Phòng, chống HIV/AIDS; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Pháp lệnh.

Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được ban hành năm 1995, đã có tác dụng tích cực trong phòng, chống HIV/AIDS, nhưng qua gần 10 năm thực hiện, Pháp lệnh đã bộc lộ nhiều nội dung hạn chế. Trước tình hình lây, nhiễm HIV/AIDS ở nước ta đang tiến triển ở mức độ nhanh và có chiều hướng ngày càng lan rộng trong cộng đồng, việc ban hành Pháp lệnh Phòng, chống HIV/AIDS để thay thế Pháp lệnh ban hành năm 1995 là rất cần thiết, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành về phòng, chống HIV/AIDS và ngăn chặn có hiệu quả hơn dịch bệnh HIV/AIDS.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Pháp lệnh; Bộ trưởng Bộ Y tế thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Pháp lệnh này./.

TM. CHÍNH PHỦ

*Thủ tướng*

**Phan Văn Khải**